



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อย
เรื่อง ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลกกก้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น และกระจายเป็นวงกว้าง และได้มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งได้รับการตรวจยืนยันแล้ว และพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ยังเฝ้าระวังอยู่และเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวนหลายคน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อยได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงประชาชนผู้มาติดต่อประสานงาน และเป็นการลดโอกาสแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อาศัยอำนาจในข้อ ๘ ของคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๕๔๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อยจึงขอปิดสำนักงานระหว่างวันที่ ๕ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อย และขอความร่วมมือ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

๑.ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังเกตอาการตนเองตามประกาศเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด หากมีภาวะหรืออาการที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ ให้รีบแจ้ง ส่วนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกก้อยหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน

๒.ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง(ผู้ที่ไม่ติดเชื้อและไม่สัมผัสเสี่ยงสูง) ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งการอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อยอย่างเคร่งครัด

และขอความร่วมมือประชาชนตำบลกกก้อยทุกท่าน หากมีเรื่องติดต่อประสานงาน สามารถเข้ามาติดต่อประสานงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายศุภณัชรบุญ พงสินวุฒินุญญาภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกก้อย